

ประชาสัมพันธ์การเตรียมรับสถานการณ์ภัยพิบัติด้านปศุสัตว์ในช่วงฤดูฝน ปี 2557

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แจ้งสถานการณ์ ด้านสภาพอากาศ สถานการณ์น้ำ และการบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูฝนปี 2557 ดังนี้

การคาดหมายลักษณะอากาศของประเทศไทย ช่วงฤดูฝน ปี พ.ศ. 2557

ฤดูฝนของประเทศไทยปีนี้ คาดว่าจะเริ่มช้ากว่าปกติ ประมาณสัปดาห์ที่ 3-4 ของเดือนพฤษภาคม ปริมาณฝนรวม คาดว่าจะน้อยกว่าค่าปกติ และน้อยกว่าปีที่แล้ว โดยเฉพาะช่วงต้นฤดูฝน อย่างไรก็ตามช่วงปลายฤดูฝนหลายพื้นที่ของประเทศไทยตอนบน จะมีปริมาณฝนอยู่ในเกณฑ์ใกล้เคียงค่าปกติ

ลักษณะอากาศทั่วไป

ประมาณปลายเดือนพฤษภาคมถึงเดือนมิถุนายน มรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะพัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทย โดยจะมีกำลังค่อนข้างแรงเป็นบางช่วง ประกอบกับมีร่องมรสุมพาดผ่านบริเวณประเทศไทยตอนบนเป็นระยะๆ ซึ่งจะส่งผลให้บริเวณประเทศไทยมีฝนตกชุกกับจะมีฝนหนักบางพื้นที่

ประมาณเดือนมิถุนายนถึงกลางเดือนกรกฎาคม ร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศไทยตอนบนจะเลื่อนขึ้นไปพาดผ่านบริเวณตอนใต้ของประเทศจีน ทำให้ในช่วงต้นฤดูฝนหลายพื้นที่ของประเทศไทยปริมาณฝนมีไม่มากนัก อาจก่อให้เกิดการขาดแคลนน้ำด้านการเกษตรในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะพื้นที่ที่แล้งซ้ำซากนอกเขตชลประทาน

ประมาณกลางเดือนกรกฎาคมถึงกันยายน มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมจะมีกำลังแรงขึ้น และร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านประเทศไทยตอนบนอีกครั้งส่งผลให้ประเทศไทยมีฝนตกชุกหนาแน่น โดยจะมีฝนเกือบทั่วไปและมีฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่ ซึ่งอาจก่อให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก รวมทั้งน้ำล้นตลิ่งในบางพื้นที่

เดือนตุลาคม บริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนจะเริ่มแผ่ลงมาปกคลุมตอนบนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือเป็นระยะๆ ประกอบกับร่องความกดอากาศต่ำจะเลื่อนลงไปพาดผ่านบริเวณภาคใต้ตอนบน และมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมจะเริ่มเปลี่ยนเป็นมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมประเทศไทย อ่าวไทยและภาคใต้ ลักษณะดังกล่าวจะทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีฝนลดลงและเริ่มมีอากาศเย็นบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วนภาคใต้จะยังคงมีฝนตกชุกหนาแน่นโดยเฉพาะฝั่งตะวันออก

ฤดูฝนปีนี้บริเวณประเทศไทยตอนบนจะสิ้นสุดประมาณกลางเดือนตุลาคม ส่วนภาคใต้ยังคงมีฝนต่อเนื่องไปจนถึงกลางเดือนมกราคม โดยเฉพาะเดือนพฤศจิกายนและธันวาคมจะมีฝนหนักถึงหนักมากบางพื้นที่

ในการนี้สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสงคราม ขอแจ้งเตือนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ ให้เฝ้าระวังสถานการณ์ภัยธรรมชาติ (น้ำท่วม) โดยให้จัดสำรองเสบียงสัตว์ ยารักษาโรค ทำวัคซีนป้องกันโรคที่มักเกิดในช่วงฤดูฝน และเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด ทั้งนี้สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสงคราม ได้จัดทำแผนปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติด้านปศุสัตว์ ไว้แล้ว

กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว์

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสงคราม